

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

*

Số 488-BC/TU

BÁO CÁO

sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU thực hiện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận

Qua 02 năm triển khai Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận (viết tắt là Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU), Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo như sau:

Phần thứ nhất**BỐI CẢNH VÀ TÌNH HÌNH NHÂN DÂN****I. BỐI CẢNH**

Bước vào nhiệm kỳ mới, Thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung xây dựng chính quyền đô thị và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế, điều này đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Ở trong nước, chúng ta phải tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn: phải tiếp tục xử lý những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch COVID-19; các loại dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, thành phố phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực, toàn diện đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, gây hậu quả nặng nề cho thành phố. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực khắc phục hậu quả do tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tuy đã phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do giá xăng dầu biến động

mạnh, giá vật tư đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao và thị trường xuất, nhập khẩu bị thu hẹp. Đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, tỷ lệ giải ngân chưa có chuyển biến đáng kể. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thuốc và vật tư y tế. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, thu nhập của người lao động giảm sút,...

II. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Nhân dân thành phố quan tâm theo dõi diễn biến, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều ý kiến cho rằng Đại hội XIII của Đảng rất thành công cả về nội dung, cách thức tổ chức, công tác nhân sự, qua đó, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm cử tri được thực hiện quyền công dân trong điều kiện phải phòng, chống dịch COVID-19 là một nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị, là kỳ bầu cử đặc biệt trong lịch sử. Nhân dân quan tâm việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraina, tác động nhiều đến tình hình thế giới, trong đó có Việt Nam.

Nhân dân phấn khởi trước việc Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị thành phố triển khai nhiều giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với người lao động bị mất việc làm, trẻ em mồ côi, gia đình cán bộ, đoàn viên, hội viên có người thân qua đời do dịch COVID-19; tri ân lực lượng tuyến đầu, tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, nhân dân rất quan tâm, đồng tình việc thành phố tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh và đồng bào tử vong do đại dịch COVID-19. Đánh giá cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tòn đơng từ những năm trước đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh kể cả cán bộ cao cấp đương chức và đã nghỉ hưu; đồng tình ủng hộ việc khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sai phạm liên quan đến vụ kit test Việt Á, vụ “chuyến bay giải cứu” người Việt Nam ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19,...

Nhân dân lo lắng tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, nhất là trong công tác phòng, chống dịch; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa được đẩy lùi; tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại hệ thống y tế công lập ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;

giá xăng dầu gia tăng, có thời điểm khan hiếm “chưa từng có” đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân, kéo theo việc tăng giá hàng hóa thiết yếu khác,... là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố thời gian qua.

Nhân dân mong muốn Trung ương, thành phố tập trung, quyết liệt trong việc giải quyết những tồn đọng của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, Khu Đại học Quốc gia, ưu tiên thực hiện các dự án về giao thông, giảm ngập nước. Đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời có nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ để phòng ngừa sự phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự; có giải pháp kịp thời để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực y tế, nhất là khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp; có chính sách đảm bảo nguồn cung ứng, ổn định giá xăng dầu để giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp,...

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 08

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 08-CTrHD/TU, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với củng cố hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, lực lượng nòng cốt chính trị thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,...; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc ban hành văn bản nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTrHD/TU và hướng dẫn cho cơ sở tổ chức thực hiện.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ về công tác dân vận trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” thông qua các văn bản như: Đề án số 04-ĐA/TU ngày 21/5/2021 về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 về lãnh đạo “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các

cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 784-QĐ/TU ngày 06 tháng 5 năm 2022 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai đến cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân; chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong hệ thống chính trị¹.

Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và cấp ủy các quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai, quán triệt Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU, các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận cho hệ thống chính trị thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức do thành phố, địa phương và các đơn vị tổ chức.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN²

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 22/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, với 9 giải pháp trọng tâm để phát triển. Đồng thời, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định chủ đề từng năm để tập trung tổ chức triển khai³. Tuy nhiên, những năm đầu của nhiệm kỳ, thành phố phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 gây ra. Đặc biệt, năm 2021 cũng là năm đầu tiên trong lịch sử phát triển, thành phố có mức tăng trưởng âm 6,78% và tăng trưởng kinh tế quý I của năm 2023 chỉ ở mức 3,32% - mức tăng trưởng thấp nhất của quý I kể từ năm 2011.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy và các cấp ủy đã linh hoạt đưa ra chủ trương, quyết sách phù hợp, nỗ lực triển khai các giải pháp để kiểm soát, thích ứng an toàn với dịch COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; chăm lo, đảm bảo đời sống cho người dân. Tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với chủ đề của thành phố; tăng cường nắm tình hình Nhân dân;

¹ Kèm phụ lục về các văn bản đã ban hành.

² Kèm phụ lục về kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị.

³ Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần chính quyền và người dân đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống, việc làm cho người dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, xác định các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, cụ thể:

- Năm 2021: nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của Thành ủy và các cấp ủy là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và tuân thủ sự lãnh đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức thực hiện với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, nhất quán trong nhận thức và hành động, luôn bàn bạc, thảo luận thống nhất cao trong tập thể cấp ủy trước khi thực hiện.

- Năm 2022: phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sau đại dịch. Tập trung chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022, xác định đây là một trong những Tết “đặc biệt” nhất ở thành phố kể từ khi đất nước được thống nhất, đặc biệt là do Thành phố vừa trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, gian khổ vì đại dịch COVID-19, đặc biệt bởi đó là Tết “tri ân” đồng chí, đồng bào, nhất là lực lượng tuyến đầu đã hỗ trợ thành phố phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, các cấp ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực cao nhất, tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo với phương châm “Tết tri ân, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm”, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều vui xuân đón Tết.

- Năm 2023: thành phố xác định là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho 02 năm còn lại của nhiệm kỳ và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thành ủy và các cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động và triển khai các kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, với nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể và lộ trình thực hiện rõ ràng; chọn việc, chọn điểm để tập trung thực hiện.

Các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU và các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận theo tinh thần kịp thời, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm. Tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác vận động nhân dân; hướng về cơ sở, chọn những nội dung trọng điểm, thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân để triển khai thực hiện; chú trọng phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện sức khỏe, sở trường để tham gia Ban chấp hành các đoàn thể, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, nắm tình hình nhân dân và tham gia các phong trào tại địa phương, đơn vị. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc,

nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, môi trường, trật tự an toàn xã hội,... lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, khó khăn, người nghèo, người dân tộc thiểu số và các phong trào do địa phương, các cấp, các ngành phát động.

Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là việc chăm lo cho công nhân, người lao động dịp lễ, Tết; quan tâm nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị liên quan quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; lãnh đạo tổ chức công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại theo quy định. Triển khai và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua của đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, công tác tôn giáo

2.1. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp

Chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc văn bản được sửa đổi, bổ sung; đơn giản các thủ tục hành chính; thay đổi phương thức làm việc, áp dụng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến,... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung giải quyết các phản ánh, bức xúc của Nhân dân. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tăng cường các điểm tiếp dân, các hộp thư để người dân góp ý và đề xuất sáng kiến; triển khai hệ thống đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị; cải tiến nâng cao chất lượng các cuộc họp, thực hiện thư mời điện tử; ban hành quy định về thực hiện thư xin lỗi với công dân khi để xảy ra chậm trễ hồ sơ hành chính. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nhất là ở các địa phương thực hiện chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh công tác giáo dục và xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thân thiện, văn minh, có trách nhiệm với nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

2.2. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường với Nhân dân; nội dung và kết quả hội nghị đối thoại được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trước kỳ họp thường kỳ gần nhất của Hội đồng nhân dân thành phố. Hàng năm, tổ chức Hội nghị lãnh đạo thành phố gặp gỡ lãnh đạo 312 xã, phường, thị trấn; tiếp xúc và đối thoại doanh nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư như: “Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”, hội nghị “Tham vấn các nhà đầu tư góp ý, hiến kế giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”, “Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi”, hội thảo “Gặp gỡ, đối thoại với các Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài”,...

Cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, nhất là trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước phù hợp với từng địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chủ động rà soát các nội dung về quy chế dân chủ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, để có biện pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ cho Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

2.3. Về công tác dân tộc, tôn giáo

Hệ thống chính trị các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, phong trào bảo vệ môi trường, các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở thờ tự.

Thành phố quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù như: miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer; hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số; hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số,...

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức tôn giáo; củng cố, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, cốt cán trong tôn giáo, đồng bào dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc; thực hiện đầy đủ các chính sách về dân tộc, tôn giáo phù hợp với điều kiện, đặc thù của thành phố. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ đạo rà soát các cơ sở vật chất, nhà, đất có liên quan đến tôn giáo hiện Nhà nước đang quản lý, sử dụng; quan tâm xem xét, giải quyết những kiến nghị, khiếu nại liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là đất đai, cơ sở vật chất có liên quan đến tôn giáo. Hội đồng An ninh Quốc phòng thành phố tổ chức 04 lớp (có 475 lượt chức sắc, chức việc tham gia) về an ninh, quốc phòng cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, tổ chức tôn giáo, người hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố.

3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp điều kiện, tình hình mới; tham gia thực hiện hiệu quả chủ đề hàng năm của thành phố; phối hợp với chính quyền huy động các nguồn lực xã hội chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên hoàn cảnh khó khăn, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ trọng của các tôn giáo, tết cổ

truyền của đồng bào các dân tộc; chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong công tác vận động đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện đồng bộ Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh”. Tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, đa dạng, phong phú hưởng ứng chủ trương xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

4. Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người

Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh⁴; chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, các vụ việc tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn thành phố theo Kết luận số 79-KL/TU ngày 15 tháng 4 năm 2021⁵ và Quyết định số 902-QĐ/TU⁶ ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tăng cường hoạt động tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề bức xúc của Nhân dân; có nhiều giải pháp phòng ngừa không để phát sinh các điểm nóng trong Nhân dân. Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, giải quyết bằng hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

⁴ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

⁵ Về tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình hành động, quy định đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X lãnh đạo, chỉ đạo và các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Ban Thường vụ giám sát, chỉ đạo.

⁶ Về thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố.

5. Về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hành đề án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố⁷; kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, đối tượng 4⁸. Chỉ đạo đưa nội dung, phương pháp về công tác dân vận vào các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ của hệ thống chính trị thành phố.

Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp tổ chức 19 lớp bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho 1.230 học viên là cán bộ, công chức của thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn; xét duyệt 120 hồ sơ tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ về dân tộc và tôn giáo - có 42 trường hợp đủ điều kiện, hiện đang theo học tại Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - khu vực II (*có báo cáo riêng về kết quả thực hiện Đề án 04*). Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 1588/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tin ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026 (đã tổ chức 02 lớp với hơn 470 cán bộ, công chức các sở ngành, quận, huyện tham dự).

Cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chính trị nòng cốt về công tác dân vận, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội nghị chuyên đề chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

6. Công tác đối ngoại Nhân dân

Thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Italia, Việt Nam - Hà Lan, Việt Nam - Pháp,... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố triển khai Chương trình hành động “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2024; triển khai thực hiện chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia”. Tổ chức các Đoàn đến thăm và chúc Tết Lãnh sự quán các nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ

⁷ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

⁸ Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

truyền hàng năm; gửi thư thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, cá nhân người nước ngoài nhân sự kiện chính trị, ngoại giao, ngày quốc khánh các nước, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; duy trì và phát huy tốt quan hệ với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức kinh tế, văn hóa, cá nhân người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại thành phố. Các hoạt động đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động đối ngoại, đã vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động, các phong trào của Thành phố, đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19, chăm lo người dân gặp khó khăn,... thành phố đã sử dụng quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ Nhân dân các nước Campuchia, Lào các thiết bị y tế, khẩu trang; chăm lo cho sinh viên là người Campuchia, Lào không thể về nước do dịch bệnh COVID-19; tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở Campuchia và Lào.

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác dân vận

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm⁹, trọng tâm là việc triển khai các chương trình, đề án theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố là thứ XI; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TU về tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành khu Đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; tiến độ và kết quả thực hiện Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp chọn một số địa phương, đơn vị để kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho cấp ủy.

Việc sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện¹⁰.

8. Việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng

⁹ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 08/02/2021; Chương trình số 05-CTr/TU ngày ngày 08/02/2021; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/11/2021; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 10/01/2023.

¹⁰ Kèm phụ lục sơ kết, tổng kết của cấp ủy, tổ chức đảng

Chính phủ phát động¹¹ và các phong trào do thành phố duy trì, phát động¹² gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề hàng năm của thành phố.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung 5 Không¹³ tiếp tục được đẩy mạnh trong Nhân dân. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; các mô hình, điển hình được nhân rộng và có sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng và xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt. Đặc biệt, trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, đã có 1.082 mô hình Dân vận khéo¹⁴ của hệ thống dân vận và Nhân dân thành phố được hình thành và triển khai thực hiện hiệu quả.

9. Việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở

Thành ủy và cấp ủy các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất; tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn kịp thời đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Đã xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và xây dựng quy chế hoạt động của từng tổ chức; xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, quản lý và phối hợp tổ chức các hoạt động; từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt và trong công tác vận động Nhân dân. Chỉ đạo xây dựng đề án củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ấp, khu phố tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

10. Một số kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của hệ thống Dân vận

Khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn thành phố, hệ thống dân vận các cấp đã vào cuộc một cách quyết liệt, chủ động tham mưu và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, động viên Nhân dân thành phố thực hiện nghiêm việc

¹¹ Như “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vi người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

¹² Như “Phong trào thi đua thường xuyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh”, “Thi đua cao điểm về cải các hành chính”, “Thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số”, “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

¹³ “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên; Không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch; Không vi phạm luật giao thông đường bộ; Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”.

¹⁴ Mặt trận - đoàn thể: 175 mô hình; thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 832 mô hình; khối đảng ủy cấp trên cơ sở: 75 mô hình.

phòng, chống dịch, giãn cách xã hội. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân và lực lượng tuyến đầu; tích cực huy động, vận động các nguồn lực cho ngành y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc vận động tu sĩ, đồng bào có đạo tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị các ca nhiễm. Phân công lực lượng của hệ thống dân vận thành phố về tham gia hỗ trợ các địa phương; hướng dẫn và phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát huy và nhân rộng mô hình “Bảo vệ vùng xanh”. Tổ chức vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ; vận động bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch; phát động phong trào, mô hình “Đảng viên giúp dân”, “Đoàn viên, hội viên giúp nhau”, “Hộ khá giúp hộ khó” cùng chăm lo an sinh. Phối hợp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19,... qua đó, đã góp phần quan trọng cùng thành phố kiểm soát được dịch bệnh, ổn định tình hình Nhân dân, làm cho Nhân dân tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố và đồng lòng, chung sức cùng vượt qua khó khăn.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được

Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU được hệ thống chính trị thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc, phù hợp với điều kiện, tình hình của từng địa phương, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nắm tình hình Nhân dân; có nhiều cách làm mới để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; quan tâm và kịp thời giải quyết những phản ánh, bức xúc liên quan đến hỗ trợ, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; đẩy mạnh các hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nội dung giám sát và phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì, huy động được các nguồn lực trong Nhân dân thực hiện hiệu quả nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Vai trò của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò của các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đội ngũ bí thư chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các hoạt động tình nguyện của người dân,... được phát huy cao độ trong thời điểm thành phố tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19,

qua đó, đã phát huy được sức mạnh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Công tác dân vận chính quyền ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, có biểu hiện né tránh, sợ sai, ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn biểu hiện quan liêu, những nhiễu gây phiền hà Nhân dân.

Việc nắm và dự báo tình hình Nhân dân chưa sát thực tế, việc lắng nghe và xử lý những phản ánh của cơ sở chưa kịp thời; thành viên Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa thể hiện được vai trò cầu nối, người đại diện của các tầng lớp trong xã hội; tình hình khiếu nại, khiếu kiện của Nhân dân liên quan đến một số dự án còn diễn biến phức tạp; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hình thức, chưa sát thực tế, một số nơi chưa hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân tiếp cận thông tin liên quan đến các lĩnh vực đời sống, xã hội,...

Trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, nhiều hạn chế, khuyết điểm của hệ thống đã bộc lộ, đó là: công tác dự báo tình hình, xây dựng các kịch bản để ứng phó với dịch bệnh bị động, lúng túng; có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác ở một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận người dân; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao; việc tổ chức triển khai một số công việc¹⁵ thiếu sự phối hợp đồng bộ, thống nhất; một số khu vực chưa cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, thiếu hàng hóa cục bộ, giá cả biến động. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, các gói chính sách đưa ra chưa sát thực tế, công tác quản lý địa bàn chưa chặt chẽ, việc nắm, thống kê số lượng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn chưa kịp thời dẫn đến việc thực hiện chính sách, chăm lo, hỗ trợ cho người dân ở nhiều nơi còn chậm trễ, thiếu công bằng, công khai, minh bạch gây bức xúc, phản ứng tiêu cực trong người dân; chưa có giải pháp kịp thời để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương “ai ở đâu ở yên đó” khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài; lực lượng nòng cốt chính trị đa phần lớn tuổi, hạn chế trong sử dụng công nghệ thông tin nên công tác tuyên truyền, vận động, giải thích thường chậm hơn so với thông tin trái chiều, tiêu cực của các đối tượng xã hội dân sự, các thế lực thù địch, phản động; vẫn còn tình trạng đưa các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động gây hoang mang dư luận xã hội làm cho người dân cảm thấy bất an, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch,...

¹⁵ Tiêm chủng vacxin; quản lý, chăm sóc, điều trị F0; việc sử dụng trường học làm khu cách ly, điều trị; việc tổ chức lưu thông hàng hóa; việc kê khai để hưởng các gói chính sách;...

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố quyết liệt, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU gắn với Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”, “Đề án về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố” và các Quyết định 935-QĐ/TU¹⁶, Quyết định 936-QĐ/TU¹⁷, Quyết định 994-QĐ/TU¹⁸ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận.

2. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo xây dựng, ban hành quy chế công tác dân vận của địa phương, đơn vị; tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nội dung quy chế, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả rõ rệt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những đơn vị chưa thực tốt trách nhiệm lãnh đạo và thực hiện công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện quy chế trong hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức và hành động trong công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân trước khi ban hành.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cung cấp các văn bản cần phản biện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đúng chức năng, quy định.

¹⁶ Quyết định 935-QĐ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁷ Quyết định 935-QĐ/TU ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁸ Quyết định 994-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, (định kỳ và đột xuất), tổ chức hội nghị Nhân dân, hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh, nhất là các vụ liên quan đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội,...

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, các cơ quan nhà nước trong việc phục vụ nhân dân; rà soát, bổ sung cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi pháp luật, trách nhiệm công vụ.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp sát với thực tiễn, những vấn đề nhân dân quan tâm; thực hiện có nền nếp việc gửi văn bản kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm việc giải quyết, trả lời các kiến nghị và công khai kết quả cho Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình phối hợp công tác thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đặc biệt là công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong tình hình mới. Thực hiện tốt cơ chế giao ban định kỳ giữa cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp để kịp thời thông tin tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời những phản ánh, bức xúc của Nhân dân.

5. Hệ thống chính trị thành phố

5.1. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu chính quyền, cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế,... để cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Chú trọng việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; đồng thời, nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, có vi phạm trong công tác dân vận, gây thiệt hại lợi ích của nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị.

5.2. Lãnh đạo thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và các chủ trương, quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp trên các lĩnh vực với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm và trí tuệ của Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5.3. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là bồi dưỡng kỹ năng giám sát, kỹ năng phản biện xã hội; kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách chăm lo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy,
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố,
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Ban Thường vụ Thành đoàn,
- Các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy,
- Văn phòng Thành ủy (Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, đ/c Cao Sơn Yên, Phòng TH/Nam),
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Hồ Hải

PHỤ LỤC

**kết quả 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU
của cấp ủy các địa phương, đơn vị**
(kèm Báo cáo số 488.-BC/TU ngày 21. tháng 7 năm 2023
của Ban Thường vụ Thành ủy)

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 08-CTrHĐ/TU CỦA THÀNH ỦY

1. Khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- **Quận 3:** cấp quận tổ chức 04 hội nghị với 665 người tham dự; cấp phường tổ chức 35 cuộc tuyên truyền với 27.542 người tham dự.
- **Quận 4:** tổ chức 35 hội nghị với 3.702 người tham dự.
- **Quận 6:** tổ chức hội nghị với 250 cán bộ chủ chốt tham dự,
- **Quận 7:** tổ chức 01 hội nghị, 03 lớp học tập cho 1.644 đảng viên tham dự. Đảng ủy 10 phường cũng đã chủ động tổ chức 10 lớp học tập, quán triệt tại cơ sở cho 4.072 đảng viên tham dự.
- **Quận 8:** tổ chức 05 hội nghị tập huấn cho 1.300 lượt người tham dự.
- **Quận 10:** tổ chức 02 hội nghị cho cán bộ chủ chốt quận, phường.
- **Quận 12:** tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí Quận ủy viên, cán bộ chủ chốt của quận, phường.
- **Bình Chánh:** tổ chức 169 buổi Hội nghị triển khai, quán triệt theo 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến cho hơn 17.781 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự, đạt tỷ lệ 97%.
- **Bình Tân:** cấp quận tổ chức 01 hội nghị trực tuyến với 1.486 người tham dự; các đơn vị, cơ quan trực thuộc quận tổ chức 1.810 hội nghị với 52.273 người tham dự.
- **Bình Thạnh:** tổ chức 07 hội nghị cấp quận với 350 người tham dự và 173 hội nghị cấp cơ sở với 24.397 lượt người tham dự.
- **Hóc Môn:** tổ chức 01 hội nghị cấp huyện với 236 cán bộ chủ chốt và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã - thị trấn dự; cấp xã tổ chức 12 hội nghị với 1.168 người dự.
- **Phú Nhuận:** tổ chức 05 hội nghị triển khai công tác dân vận với 939 người tham dự

- **Tân Bình:** tổ chức 01 hội nghị cấp quận với 200 người tham dự và 44 hội nghị cấp cơ sở với 5.640 người tham dự.

- **Thủ Đức:** tổ chức 600 hội nghị với 38.000 người tham dự; tổng số văn bản và bài viết đăng tải văn bản công tác dân vận và các bài viết về mô hình trong thực hiện công tác dân vận trên Ứng dụng trực tuyến “Dân vận thành phố Thủ Đức” đến nay hơn 4.080 bài, với hơn 642.570 lượt người tiếp cận.

2. Khởi đảng ủy cấp trên cơ sở

Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,...

- **Đảng ủy Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố:** tổ chức 12 hội nghị quán triệt cho đảng viên, đoàn viên, hội viên, với hơn 3.000 lượt người tham dự.

- **Đảng ủy Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** tổ chức 10 lượt hội nghị cán bộ chủ chốt cho hơn 850 lượt cán bộ, đảng viên.

- **Đảng ủy Khối Bộ Y tế:** tổ chức tập huấn chuyên đề “Quy tắc ứng xử cho cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở” cho 280 đồng chí là cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc.

- **Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:** tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến 225 đồng chí cán bộ chủ chốt là cấp ủy cơ sở đảng.

- **Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố:** tổ chức hội nghị cấp Khối cho 146 đồng chí là ủy viên ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở và trưởng, phó các ban, cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Khởi quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- **Quận 1:** Tỷ lệ người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 60% trở lên, tổng số hồ sơ giải quyết trực tuyến 6.439/6.439 hồ sơ, đạt 100%, ghi nhận mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ dịch vụ công thông qua bảng khảo sát điện tử và qua mạng đạt 99,84%. Đã hoàn thành thực hiện dự án “Triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ cho cơ sở dữ liệu hộ tịch tại Quận 1”, số hóa 319.548 sổ bộ hộ tịch từ năm 2010 đến 2015 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, cập nhật lên Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố đạt 100% kế hoạch.

- **Quận 3:** khảo sát, điều chỉnh phần mềm Dịch vụ công; xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND quận; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính; triển khai chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng Quận 3 trở thành đô thị thông minh.

- **Quận 4:** Đẩy mạnh triển khai công dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; “Đề án Công dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính”, triển khai 71 thủ tục hành chính có lượng giao dịch thường xuyên, phổ biến; tỷ lệ thực hiện hồ sơ đúng hạn trên Hệ thống thông tin điện tử đạt 100%. Tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận 176.975 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ đúng hạn trả thực tế 176.914 hồ sơ (đạt 100%); số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 61 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; số hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 3.091 hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 8.719 hồ sơ (đạt 35,45%). Số lượng hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích: 1.941 hồ sơ. Không có hồ sơ trễ hạn, không phát hành thư xin lỗi.

- **Quận 5:** tổng số thủ tục hành chính được công khai tại quận gồm 219 thủ tục, tại phường gồm 143 thủ tục; thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 100%. Tiếp tục triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với quy trình liên thông đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, mã định danh cho trẻ em tại nhà.

- **Quận 6:** tiếp tục vận hành Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 và xây dựng phương án triển khai: việc thanh toán điện tử, biên lai điện tử; Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 - giai đoạn 2 (bổ sung, nâng cấp đối với 06 hạng mục về phần cứng, thiết bị và 09 hạng mục về phần mềm).

- **Quận 7:** thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ số cải cách hành chính, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân lên 97%. Tiếp tục triển khai 06 mô hình, giải pháp tiêu biểu cấp quận thuộc 02 lĩnh vực là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính.

- **Quận 8:** rút ngắn thời gian giải quyết 23 thủ tục hành chính, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận 12.809 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 12.809 hồ sơ đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

- **Quận 10:** ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, ra mắt ứng dụng di động “*Quận 10 trực tuyến*”.

- **Quận 11:** triển khai đề án “*Xây dựng Quận 11 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2022, tầm nhìn đến năm 2025*”, triển khai chương trình “*Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh*”, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đạt 100%, khảo sát sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ 99,76%.

- **Quận 12:** Thực hiện rà soát và niêm yết công khai thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đối với 23 thủ tục hành chính triển khai thực hiện thu phí lệ phí qua ví điện tử MoMo, VNPAY. Duy trì các kênh tương tác với người dân như Zalo, Facebook; đã tiếp nhận 41.323 hồ sơ, giải quyết 40.535 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99.8%, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn lĩnh vực đất đai đạt 99.6%; khảo sát sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ hài lòng là 95,36%.

- **Bình Chánh:** thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc 38 lĩnh vực, triển khai thực hiện 400 quyết định công bố thủ tục hành chính.

- **Bình Tân:** hoàn thành công tác chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015, triển khai ứng dụng “*Bình Tân công dân số*” trên thiết bị di động, đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC) quận Bình Tân, niêm yết công khai 321 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%.

- **Bình Thạnh:** tập trung triển khai Đề án tổ chức chính quyền đô thị, xây dựng chính quyền đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99,91%.

- **Cần Giờ:** tiếp nhận 6.508 hồ sơ hành chính, trong đó có 900 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã giải quyết trước và đúng hạn 6.039 hồ sơ, đạt tỉ lệ 97,22 %.

- **Gò Vấp:** triển khai tháng hành động “*Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày*”, triển khai việc truy cập Trang đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp bằng mã QR, ứng dụng phần mềm G-OFFCICE trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực chữ ký; triển khai mô hình, sáng kiến, giải pháp: (1) Truy cập nhanh vào Trang đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp bằng mã QR; (2) “Ứng dụng phần mềm G-OFFCICE trong lĩnh vực Hộ tịch và Chứng thực chữ ký”; đăng ký giải pháp, mô hình, sáng kiến tiêu biểu năm 2022 với 05 lĩnh vực và 09 nội dung; triển khai thực hiện Dự án: “Số hóa dữ liệu văn bản”.

- **Nhà Bè:** triển khai kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thực hiện xây dựng đô thị thông minh; tỷ lệ hài lòng của người dân là 99,93%.

- **Phú Nhuận:** thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn thuộc thẩm quyền cấp quận và phường đạt 100%.

- **Tân Bình:** tiếp tục thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” các thủ tục hành chính; duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và phần mềm ISO điện tử; triển khai mô hình “Nhà nước kêu gọi Nhân dân đồng hành”.

- **Tân Phú:** thực hiện niêm yết, công khai 200 thủ tục hành chính cấp quận và 129 thủ tục hành chính cấp phường; đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính.

- **Thủ Đức:** triển khai thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh, Chuyển đổi số tại thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của lãnh đạo thành phố.

2. Khối đảng ủy cấp trên cơ sở

- **Đảng ủy Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp:** xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp; triển khai ứng dụng bưu chính công ích, thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ công; thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế:** ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính như: *dùng thẻ thanh toán viện phí, quản lý người nuôi bệnh bằng dấu vân tay, khai báo y tế phần mềm nhận diện khuôn mặt, ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh.* Đại học Y Dược thành phố ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh; Bệnh viện Thống Nhất ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện quy trình khám chữa bệnh; Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện mô hình tư vấn khám chữa bệnh online cho bệnh nhân; Phân viện Pháp y Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ số trong đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực cải cách hành chính và rút ngắn thời gian giám định xuống dưới 09 ngày theo Bộ Luật Tố tụng hình sự.

- **Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:** Công đoàn viên chức Thành phố phối hợp Sở Nội vụ và Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tổ chức “*Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính*” với chủ đề “*Đồng hành cùng doanh nghiệp*”; xây dựng chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức khu vực tư vấn của các sở, ngành cho người lao động, doanh nghiệp trong lĩnh vực: bảo hiểm xã hội, thuế, hải quan, cấp giấy phép lao động, việc làm và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời ra mắt “*Văn phòng tư vấn pháp luật miễn phí tại Khu công nghệ cao*” gắn với hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động, doanh nghiệp liên quan các lĩnh vực thuế, bảo hiểm, hải quan, cấp phép lao động, việc làm và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- **Đảng ủy Sở Y tế:** duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hoàn thiện, mở rộng áp dụng hệ thống phần mềm “*Một cửa điện tử tại Sở*”; kết quả sự hài lòng của cá nhân, tổ chức luôn đạt từ 97,3%.

- **Đảng ủy Bộ đội Biên phòng:** tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “*Thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển*”.

- **Đảng ủy Cục Hải quan:** thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng “*Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả*” và phương châm hành động “*Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm - Hiệu quả*”; thực hiện 100% thủ tục hải quan điện tử.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh:** tiếp tục đẩy mạnh cải tiến thủ tục dịch vụ kinh doanh điện, giải quyết các dịch vụ theo nguyên tắc 03 dễ “*Dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ và dễ giám sát*”; tỷ lệ khách hàng giao dịch trực tuyến đạt 90,90%, số hóa 100% hồ sơ, hợp đồng mua bán điện bằng phương thức cung cấp hợp đồng mua bán điện tử.

III. CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC, TÔN GIÁO

- **Quận 1:** chăm lo cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 125.000.000 đồng.

- **Quận 4:** thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các cơ sở tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, nấu suất ăn miễn phí, hỗ trợ vật tư y tế, xe cứu thương, trao tặng quà, hỗ trợ lương thực, rau củ quả, tiền mặt, hỗ trợ vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn, ... với tổng kinh phí hơn 43,4 tỷ đồng.

- **Quận 5:** tổ chức trao kỷ niệm chương cho 16 cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các Dân tộc Việt Nam. Hàng năm, tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình người đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, thăm người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào Hoa và cốt cán tôn giáo tiêu biểu nhân dịp Lễ Nguyên Tiêu; tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho các đồng chí là đảng viên cao tuổi Đảng, người có uy tín và nòng cốt tiêu biểu đồng bào Hoa, thăm và trao tặng 530kg gạo cho hội viên phụ nữ dân tộc Chăm, thăm và trao quà cho 03 bé là con em hội viên phụ nữ dân tộc Chăm với tổng kinh phí 03 triệu đồng, tổ chức Lễ trao học bổng cho con em học sinh, sinh viên nhóm ngôn ngữ Phước Kiến, con em học sinh gốc Hải Nam 82 suất học bổng với kinh phí 192,5 triệu đồng, tuyên dương, khen thưởng cho 153 em học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi với tổng kinh phí hơn 279 triệu đồng; tổ chức lễ bàn giao sửa chữa 02 căn nhà cho hai hộ dân với tổng kinh phí 111 triệu đồng;

- **Quận 6:** chăm lo cho đồng bào có đạo và đồng bào các dân tộc thiểu số với tổng kinh phí là 2,855 tỷ đồng; vận động cơ sở tôn giáo chung sức chăm lo an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

- **Quận 7:** trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho hộ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; trao 64 phần quà và tiền mặt cho 64 trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ cận nghèo; tổ chức chương trình trao tặng quà cho hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây với 30 phần quà trị giá 36 triệu đồng.

- **Quận 8:** chăm lo cho đồng bào dân tộc với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ cho vay vốn với tổng số tiền là 665 triệu đồng; tặng quà cho các cơ sở tôn giáo với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

- **Quận 11:** hỗ trợ đồng bào người Hoa sửa chữa 14 căn nhà tình thương, trao tặng thẻ BHYT cho 1.651 trường hợp, trao học bổng cho 1.200 em học sinh, trao tặng 22 phương tiện sinh kế, có 249 hộ vượt chuẩn hộ nghèo, 49 hộ vượt chuẩn hộ cận nghèo.

- **Quận 12:** tổ chức chăm lo với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, trao 100 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, 70 túi an sinh xã hội cho đồng bào Khmer và 01 tủ sách cho cộng đồng thanh niên Khmer; các cơ sở tôn giáo phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng.

- **Bình Chánh:** tổ chức thăm hỏi tặng quà chúc mừng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 219,2 triệu đồng.

- **Bình Tân:** quan tâm chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới, các hộ khó khăn với tổng kinh phí 33,055 tỷ đồng.

- **Bình Thạnh:** đã trao 400 phần quà (mỗi suất 500.000 đồng) tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các đoàn đến thăm, tặng quà cho các cơ sở tôn giáo nhân ngày lễ, tết với tổng kinh phí là 1.109.990.000 đồng.

- **Cần Giờ:** chăm lo cho đoàn viên, hội viên khó khăn, hộ giữ rừng nhân dịp Lễ, Tết nguyên đán, Tết Chol Chnam Thmây và Tháng Chay Ramadan, với kinh phí hơn 14.000.000.000 đồng.

- **Gò Vấp:** xây nhà tình thương, khoan giếng, tặng quà, học bổng, khám bệnh miễn phí cho đồng bào và các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1.069.600.000 đồng.

- **Hóc Môn:** thực hiện mô hình trao túi yêu thương hàng tháng cho 05 hộ đồng bào dân tộc thiểu số phần quà 500.000 đồng; công tác chăm lo cho các cơ sở tôn giáo và phối hợp chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng.

- **Phú Nhuận:** tổ chức chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 650 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn với số tiền 665 triệu đồng; tặng quà cho các cơ sở tôn giáo với tổng kinh phí là 213,2 triệu đồng, các cơ sở tôn giáo hoạt động công tác xã hội với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng.

- **Tân Bình:** tổ chức các hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc với tổng kinh phí là 882,9 triệu đồng.

- **Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh:** thăm, tặng quà 30 hộ dân đồng bào Khmer tại huyện Cần Giò với tổng số tiền là 60.000.000 đồng; thăm, tặng quà 23 cơ sở tôn giáo với tổng số tiền 51.000.000 đồng; xây dựng công trình thể dục thể thao tại cơ sở tôn giáo với kinh phí 680.000.000 đồng.

IV. VIỆC PHỐI HỢP, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI

- **Quận 4:** tổ chức tiếp xúc với 64 hộ dân tại Dự án Cù lao Nguyễn Kiệt Phường 1 Quận 4, hiện nay còn 61/64 hộ chưa đồng thuận do yêu cầu tái định cư, nhà đôi nhà, đất đôi đất..., được cơ quan thẩm quyền giải thích, ghi nhận báo cáo với cấp thẩm quyền xem xét.

- **Quận 6:** tổ chức 05 cuộc tiếp xúc cư dân thuộc dự án Chung cư The Western Capital để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của người dân và phối hợp giải quyết.

- **Quận 8:** phối hợp giải quyết vụ việc của 40 người dân cư ngụ tại chung cư Topaz Phoenix 1.

- **Bình Tân:** phối hợp xử lý tốt các tình huống, không để hình thành “điểm nóng” tại các dự án: chung cư nhà Sài Gòn (Saigonhomes), dự án xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn, chung cư Ehome3, chung cư Ngọc Đông Dương, chung cư Tân Tạo 1, chung cư Sài Gòn Home, chung cư Kingsway Tower, dự án Green Town.

- **Củ Chi:** đã tiếp 20 đoàn/409 lượt người, liên quan đến khiếu kiện, phản ánh, kiến nghị của hộ dân có đất bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư xây dựng Thảo Cầm Viên mới Sài Gòn, qua tiếp xúc đã giải thích và ban hành các văn bản trả lời trên cơ sở quy định của pháp luật.

- **Nhà Bè:** phối hợp giải quyết một số vụ việc tranh chấp dân sự tiềm ẩn các yếu tố gây mất an ninh trật tự tại: dự án nhà ở tại xã Phước Kiển của Công ty Đông Mê Kông, dự án nhà ở tại xã Phước Kiển của Công ty Thái Sơn-Bộ Quốc phòng, khu tái định cư 29ha tại xã Hiệp Phước, việc cấp GCN đối với chung cư Phú Mỹ.

- **Phú Nhuận:** phối hợp giải quyết vụ việc 40 công dân từ địa phương khác đến khiếu kiện tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, đây là những người mua đất phân lô bán nền của hai dự án Hưng Thịnh Cát Tường và dự án chính trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam tại tỉnh Long An.

- **Tân Bình:** tiếp 02 lượt/109 người, nội dung liên quan việc bàn giao căn hộ tái định cư Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ, Phường 2 và liên quan đến khu đất công trình công cộng, Phường 6.

- **Thủ Đức:** xác định có 03 nhóm vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài cần tập trung giải quyết: (1) Nhóm 11 vụ việc theo Quyết định số 89-QĐ/TU ngày 29 tháng

12 năm 2020 của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc khắc phục các tồn tại trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức; thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TU ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X; căn cứ Thông báo số 181/TB-VP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh¹; (2) Nhóm 10 vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan chính sách của các dự án, các tranh chấp có khả năng phát sinh tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị địa bàn² và (3) Nhóm các nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thường xuyên rà soát, tổng hợp báo cáo.

- **Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:** phối hợp Ban quản lý Khu Công nghệ Cao thành phố, An ninh thành phố Thủ Đức dự hợp cùng với Tổng giám đốc công ty, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty Nidec Servo đề ra giải pháp giải quyết sự việc gần 800 công nhân ca 1 Công ty Nidec Servo ngừng việc, kiến nghị tăng lương.

V. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN, DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1. Khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- **Quận 1:** tổ chức 05 lớp tập huấn công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho 580 cán bộ, công chức, viên chức; cử 20 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

¹ (1) Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Dự án Chinh trang Phát triển đô thị tại phường Long Bình; (3) Dự án mở rộng lộ giới Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1; (4) Dự án Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc; (5) Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ; (6) Dự án đường Xa lộ Vành đai vào Khu Công nghệ cao tại phường Tân Phú; (7) Khu đô thị mới Thủ Thiêm (*xem xét 10 nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung trong chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư; Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu 4,39ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 (nay là phường An Khánh, thành phố Thủ Đức); Về nguồn vốn, kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về hạ tầng tại khu 1,8ha phường Bình Khánh (nay là phường An Khánh); Về ranh quy hoạch; Về thu hồi đất đối với 75 trường hợp nhà, đất của hộ gia đình, cá nhân còn lại*); (8) Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; (9) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1; (10) Dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT; (11) Quy hoạch khu Công viên VHTT - công viên cây xanh - hồ điều tiết trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

² (1) Dự án nâng cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng); (2) Dự án chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại phường Cát Lái, Bình Trưng Đông: Chủ đầu tư dự án Sư đoàn 367 - Quân chủng phòng không không quân; (3) Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Tranimexco tại phường Trường Thọ; (4) Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh 131ha, phường An Khánh và phường An Phú; (5) Vụ việc của 50 hộ dân là khách hàng của công ty Đại Dương (tranh chấp hợp đồng với công ty Dịch vụ công ích Quận 2); (6) Vụ việc của các hộ dân tại chung cư Sài Gòn Gateway, phường Hiệp Phú; (6, 7) Vụ Công ty Giống gia cầm Miền Nam và ông Trương Hữu Vinh - bà Trương Thị Kiều Nga: Khiếu nại yêu cầu được công nhận phần đất 200 m²; (8) Vụ ông Ngô Văn Kỳ: Khiếu nại xin lại nhà số 560 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ (trước đây mang số 510 Bắc Ái, làng đại học Thủ Đức); (9) Vụ việc khiếu nại đòi lại đất tại Miếu Vườn Lan của hộ bà Nguyễn Thị Mơ, khu phố 5, phường Linh Trung; (10) Cụm 12 hộ dân sử dụng đất khu vực Nhà máy nước Thủ Đức bị giải tỏa trong Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội trên địa bàn phường Linh Trung.

- **Quận 3:** tổ chức 5 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, CCTG, NCCT với sự tham gia của hơn 1.200 người.

- **Quận 4:** tổ chức 07 lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (Đối tượng 4), tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng nòng cốt chính trị và chính trị nòng cốt,... với 2.287 lượt cán bộ tham dự; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch (thuộc khối chính quyền) được đào tạo, bồi dưỡng công tác dân vận; cử 113 đồng chí tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức theo quy định. Các đơn vị thuộc quận tổ chức 08 hội nghị về tập huấn liên quan công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo với 1.770 người tham dự. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác dân vận với 19 hội nghị - 2.447 người tham dự tổ chức 08 lớp tập huấn về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo cho 1.770 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của hệ thống chính trị; cử 24 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Quận 5:** tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận cho 130 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị khối trường học; lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho hơn 180 cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dân tộc, tôn giáo cho đối tượng Trưởng Công an phường và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

- **Quận 6:** tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo đối với 17 cốt cán; tập huấn cho 26 lượt người; cử 26 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo, đề xuất 21 đồng chí tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ dân tộc, Thạc sỹ tôn giáo.

- **Quận 7:** cử cán bộ phụ trách công tác dân tộc tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân tộc; duy trì và triển khai 02 kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Dân vận, công tác tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở và kỹ năng, phương pháp vận động, xử lý tình huống trên địa bàn.

- **Quận 8:** tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho 340 cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân; Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức 08 hội nghị tập huấn kỹ năng công tác tôn giáo; cử 59 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm công tác tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức; lồng ghép tổ chức 377 lớp bồi dưỡng, tập huấn với 12.097 người tham dự.

- **Quận 10:** tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho 523 cán bộ, công chức làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; xây dựng được 37 nòng cốt trong các cơ sở tôn giáo, 64 nhân tố tích cực thường xuyên thông tin tình hình dư luận xã hội, 29 người được công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- **Quận 11:** tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy 40 chi bộ, đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc; cử 52 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm công tác tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức;

- **Quận 12:** tổ chức 28 lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở với 2.717 người tham dự; cử 38 cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

- **Bình Chánh:** tổ chức 35 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 5.527 cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên; cử 464 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện luân chuyển đối với 91 cán bộ, công chức từ chính quyền sang công tác đảng, đoàn thể và ngược lại.

- **Bình Tân:** tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 2.638 cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cử 48 cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức.

- **Bình Thạnh:** tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng về công tác dân vận cho 249 cán bộ, công chức.

- **Cần Giờ:** tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận cho 1.378 cán bộ, công chức; cử 38 cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Củ Chi:** tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận cho 364 cán bộ, công chức; tổ chức 53 buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo với 2.900 lượt cán bộ, công chức tham dự; cử 81 cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Gò Vấp:** tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho 273 cán bộ, công chức, lực lượng chính trị nòng cốt; cử 76 cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Hóc Môn:** tổ chức tập huấn cho 208 cán bộ, công chức về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; cử 49 cán bộ công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức; cử 05 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chức danh Trưởng, Phó Ban Dân vận.

- **Nhà Bè:** tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 479 cán bộ, công chức làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; luân chuyển cán bộ đoàn thể sang công tác đảng, chính

quyền và ngược lại đối với 06 cán bộ, công chức; cử 39 cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Phú Nhuận:** 02 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 340 cán bộ, công chức; tổ chức 06 lớp bồi dưỡng tập huấn cho 1.012 lượt cán bộ chủ chốt, lực lượng chính trị nòng cốt, cốt cán phong trào; cử 60 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành, bồi dưỡng về công tác dân tộc, tôn giáo.

- **Tân Bình:** tổ chức 23 lớp tập huấn chính trị nòng cốt, công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho 4.670 người tham dự.

- **Tân Phú:** tổ chức 04 lớp tập huấn về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở cho 634 cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

- **Thủ Đức:** tổ chức 06 lớp tập huấn về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng, quản lý lực lượng chính trị nòng cốt cho hơn 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị; tổ chức 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác Dân vận cho 8.029 lượt người.

** Khối Đảng ủy cấp trên cơ sở*

- **Đảng ủy Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp** tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “*Nhận thức chung về tuyên truyền, vận động; kỹ năng xây dựng bài tuyên truyền vận động và tiến hành tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả*”; cử 01 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân vận cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Dân vận cấp ủy, cấp huyện và tương đương.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương:** cử 06 cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tổ tuyên truyền viên công tác dân vận tham gia lớp tập huấn công tác dân tộc - tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Đảng ủy Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** tổ chức 01 lớp tập huấn với nội dung công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cho 82 đồng chí Cấp ủy và cán bộ phụ trách Dân vận của đơn vị trực thuộc.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng:** cử 02 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế:** cử 01 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:** tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng về công tác dân vận cho 2.310 lượt cán bộ, công chức.

- **Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố:** tổ chức 02 Hội nghị tập huấn công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở cho 250 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, chuyên trách của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc và một số đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố, công tác dân vận và công tác tôn giáo, cho đối tượng là Ban chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy đảng 32 cơ sở trực thuộc và ban chấp hành đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở trực thuộc. Cử 01 đồng chí chuyên viên của Đảng ủy Khối tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:** tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho 2068 lượt cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân cơ sở.

- **Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:** cử 624 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân vận

- **Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh:** tổ chức 02 hội nghị tập huấn công tác dân vận cho 250 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chuyên trách của Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc và bí thư chi bộ trực thuộc.

- **Đảng ủy Khối Ngân hàng:** tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho 100 cán bộ chủ chốt của các cơ sở đảng và tổ chức Đoàn thanh niên.

- **Đảng ủy Bộ đội Biên phòng:** tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kiến thức cho 56 lượt cán bộ, chiến sĩ.

- **Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố:** tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác dân vận cho 130 cán bộ, công chức.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn:** tổ chức 04 hội nghị chuyên đề, tọa đàm về công tác dân vận; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển đảo cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể Tổng Công ty.

VI. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, SƠ KẾT, TỔNG KẾT VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- **Quận 1:** thành lập đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 18 đơn vị. Tổ chức 06 hội nghị sơ, tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- **Quận 3:** thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giám sát công tác niêm yết danh sách những người ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận; giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 02-QĐ/QU ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Hội quần chúng trên địa bàn; kiểm tra công tác xây dựng cốt cán trong tôn giáo, kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở Đảng; thành lập các đoàn kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở Đảng.

- **Quận 4:** tổ chức thực hiện 12 kế hoạch kiểm tra, giám sát (trong đó 05 kế hoạch kiểm tra; 07 kế hoạch giám sát). Tổ chức 20 hội nghị sơ, tổng kết, tặng giấy khen cho 82 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

- **Quận 5:** thực hiện 05 kế hoạch kiểm tra, 08 kế hoạch giám sát; tổ chức 17 hội nghị, sơ, tổng kết về công tác dân vận.

- **Quận 6:** thành lập 05 tổ kiểm tra, giám sát về công tác dân vận; tổ chức 09 hội nghị sơ, tổng kết và báo cáo về công tác dân vận.

- **Quận 8:** tổ chức kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy về công tác dân vận; tổ chức 05 hội nghị, sơ, tổng kết công tác dân vận, 02 hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác dân vận.

- **Quận 10:** triển khai thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát; tổ chức hội nghị sơ kết 05 thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

- **Quận 11:** thành lập 08 đoàn kiểm tra 62 cơ sở đảng.

- **Quận 12:** thực hiện giám sát 02 tổ chức đảng thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác dân vận; tổ chức 04 hội nghị, 23 báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

- **Bình Chánh:** tổ chức 06 cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức giao ban chuyên đề với bí thư chi, đảng bộ cơ sở về “*Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở*”; định kỳ 06 tháng/lần, Thường trực Huyện ủy tổ chức gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội về tình hình hoạt động và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

- **Bình Tân:** tổ chức 10 cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên việc thực hiện công tác dân vận và công tác an sinh xã hội. Thực hiện 25 báo cáo sơ, tổng kết về công tác dân vận.

- **Bình Thạnh:** tổ chức 07 hội nghị và ban hành 15 báo cáo sơ, tổng kết về công tác dân vận.

- **Cần Giờ:** thành lập đoàn giám sát 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên về thực hiện quyết định 935-QĐ/TU, quyết định 936-QĐ/TU; thành lập 11 đoàn giám sát về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 935, 936 và 994 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- **Củ Chi:** thành lập 04 tổ kiểm tra và kiểm tra đột xuất về công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức 04 hội nghị sơ, tổng kết và 02 hội nghị giao ban chuyên đề về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 01 hội nghị sơ kết việc thực hiện các Quyết định Thành ủy về công tác dân vận.

- **Gò Vấp:** tổ chức 08 hội nghị sơ, tổng kết công tác dân vận.

- **Hóc Môn:** tổ chức 05 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện 02 báo cáo và tổ chức 13 hội nghị sơ, tổng kết công tác dân vận.

- **Nhà Bè:** tổ chức kiểm tra, giám sát 06 đảng ủy cơ sở thực hiện công tác dân vận; thực hiện sơ kết, tổng kết 14 văn bản về công tác dân vận.

- **Phú Nhuận:** tổ chức kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy tại 97 đơn vị và 16 cá nhân; tổ chức 05 hội nghị sơ, tổng kết công tác dân vận, khen thưởng 19 tập thể và 18 cá nhân.

- **Tân Bình:** thực hiện 10 quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác dân vận đối với 05 đơn vị, 05 cá nhân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

- **Tân Phú:** thành lập 13 đoàn kiểm tra, giám sát 10 cấp ủy, 08 đảng viên các nội dung liên quan công tác dân vận; Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành lập 03 đoàn kiểm tra đối với 21 cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường, trường học và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tổ chức 04 hội nghị sơ, tổng kết về công tác dân vận.

2. Khối đảng ủy cấp trên cơ sở

- **Đảng ủy Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố:** thực hiện giám sát chuyên đề đối với 08 cấp ủy đảng và 08 đồng chí bí thư cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện 06 báo cáo sơ, tổng kết về công tác dân vận.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương:** tổ chức kiểm tra, giám sát đảng ủy, đồng chí Bí thư đảng ủy của 25 đơn vị về thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

- **Đảng ủy Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** tổ chức kiểm tra 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng:** tổ chức 06 cuộc kiểm tra, 08 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- **Đảng ủy Khối Bộ Y tế:** hằng năm, kiểm tra, giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng và 3 đảng viên là cán bộ chủ chốt.

- **Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:** thực hiện giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng và 12 đồng chí bí thư cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức 02 hội nghị tổng kết về công tác dân vận.

- **Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố:** ban hành 03 Chương trình và 01 quyết định kiểm tra giám sát toàn khóa, trong đó có nội dung kiểm tra giám sát về công tác dân vận.

- **Đảng ủy Khối Doanh nghiệp:** thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 09 tổ chức đảng và 08 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy cơ sở.

- **Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo:** kiểm tra, giám sát 08 đảng bộ, chi bộ trực thuộc về công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

- **Đảng ủy Sở Y tế:** triển khai kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở đối với 03 đơn vị: Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da Liễu và Bệnh viện Từ Dũ.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải:** tổ chức giám sát 04 tập thể và 03 cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

- **Đảng ủy Khối Ngân hàng:** tổ chức kiểm tra, giám sát 04 đơn vị về công tác dân vận.

- **Đảng ủy Bộ đội Biên phòng:** tổ chức kiểm tra 10 đợt đối với 25 đơn vị về công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- **Đảng ủy Đại học Quốc gia:** thành lập 05 đoàn giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở đảng trực thuộc.

- **Đảng ủy Công an Thành phố:** tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 12 đơn vị về công tác dân vận; tổ chức sơ, tổng kết 07 chuyên đề về công tác dân vận.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn:** tổ chức kiểm tra, giám sát công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở đối với 27 cơ sở đảng và 11 đảng viên.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn:** kiểm tra, giám sát công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở và tài chính đảng đối với 02 đơn vị trực thuộc.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Thành phố:** tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 09 cấp ủy và 09 bí thư cơ sở trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

VII. VIỆC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

1. Khối quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- **Quận 1:** thực hiện 96 mô hình, công trình dân vận khéo; khen thưởng 46 tập thể và 44 cá nhân cấp quận. tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 02 cá nhân; đề xuất tuyên dương 02 tập thể, 02 cá nhân, 01 gia đình điển hình Dân vận khéo cấp thành phố; khen thưởng 07 gia đình, 102 tập thể và 82 cá nhân cấp quận và tuyên dương 149 tập thể, 162 cá nhân cấp phường.

- **Quận 3:** từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát động thực hiện mô hình “Việc có ý nghĩa giúp dân” gắn với nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; có hơn 367 công trình, giải pháp “việc có ý nghĩa giúp dân” được các cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận phát động triển khai đăng ký và thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội; tuyên dương, khen thưởng 125 tập thể và 338 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

- **Quận 4:** thực hiện 1.217 công trình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có 30 mô hình được nhân rộng cấp quận; rà soát đánh giá hiệu quả, thẩm định, xét công nhận đối với 10 mô hình “Dân vận khéo” năm 2022; có 90 gương tập thể, 77 gương cá nhân và 27 gia đình điển hình tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng.

- **Quận 5:** thực hiện 93 mô hình, công trình, giải pháp thi đua dân vận khéo; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng” cho 02 đồng chí, đề xuất 02 tập thể và 03 cá nhân khen thưởng gương điển hình Dân vận khéo cấp Thành phố, tuyên dương 28 tập thể và 24 cá nhân gương điển hình Dân vận khéo cấp Quận.

- **Quận 6:** bình chọn, giới thiệu, tuyên dương 02 tập thể và 03 cá nhân cấp thành phố, 47 tập thể và 32 cá nhân cấp quận, 192 tập thể và 235 cá nhân cấp phường.

- **Quận 7:** tỷ lệ hoàn thành các công trình Dân vận khéo đã đăng ký cấp quận năm 2021 đạt 78/102 công trình, mô hình (76,5%).

- **Quận 8:** thực hiện 267 công trình dân vận khéo gắn với nội dung “5 không”; tuyên dương 33 tập thể và 54 cá nhân cấp quận; khen thưởng 05 tập thể và 34 cá nhân tham gia tốt các hội thi về công tác dân vận.

- **Quận 10:** có 472 tập thể và 8.534 cá nhân đăng ký mô hình, công trình thi đua dân vận khéo; tuyên dương 103 cá nhân và 124 tập thể điển hình “Dân vận khéo”.

- **Quận 11:** có 706 tập thể, 6464 cá nhân đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nội dung “5 không”; tuyên dương, khen thưởng 154 tập thể và 377 cá nhân cấp quận, phường; 8 cá nhân, 5 tập thể, 2 gia đình được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố; 144 cá nhân, 97 tập thể được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp quận, 885 cá nhân, tập thể được tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở.

- **Quận 12:** xây dựng 1.182 mô hình trên các lĩnh vực; tuyên dương 634 tập thể và 911 cá nhân.

- **Bình Chánh:** có 306 tập thể và 1.342 cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn nội dung “5 không”; tuyên dương 53 tập thể và 21 cá nhân cấp huyện, 114 tập thể và 193 cá nhân cấp cơ sở.

- **Bình Tân:** thực hiện 07 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; có 04 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”, 10 tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp thành phố, 236 tập thể, cá nhân tuyên dương cấp quận, 763 tập thể, cá nhân tuyên dương cấp phường.

- **Bình Thạnh:** khen thưởng cấp thành phố 04 tập thể, 05 cá nhân và 01 gia đình; cấp quận 71 tập thể, 144 cá nhân và 10 gia đình; tuyên dương cấp phường 362 tập thể và 1.174 cá nhân.

- **Cần Giờ:** thực hiện 269 mô hình, giải pháp “Dân vận khéo” tại cấp huyện, xã; tuyên dương khen thưởng cấp Thành phố 04 tập thể, 06 cá nhân, cấp huyện 57 tập thể, 45 cá nhân.

- **Củ Chi:** thực hiện 252 mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác dân vận; tuyên dương 69 tập thể, 165 cá nhân và 04 gia đình cấp huyện, 600 tập thể, 1.431 cá nhân và 05 gia đình cấp cơ sở.

- **Gò Vấp:** tổ chức tuyên dương 123 tập thể, 164 cá nhân cấp quận; 499 tập thể, 744 cá nhân cấp phường.

- **Hóc Môn:** có 1.266 tập thể, 3.965 cá nhân với 264 mô hình, giải pháp đăng ký tham gia phong trào thi đua dân vận khéo; tổ chức tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” với 112 tập thể, 151 cá nhân, 06 cán bộ nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; cấp cơ sở tuyên dương 533 tập thể, 790 cá nhân và 03 gia đình tiêu biểu

- **Nhà Bè:** 490 mô hình đăng ký thi đua dân vận khéo; tuyên dương, khen thưởng 77 tập thể và 96 cá nhân, 06 gia đình điển hình dân vận khéo cấp huyện.

- **Phú Nhuận:** thực hiện 353 công trình dân vận khéo; tuyên dương 56 tập thể, 105 cá nhân, 01 gia đình điển hình dân vận khéo cấp Quận; đề xuất Thành phố trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung Ương cho 05 đồng chí; biểu dương 04 tập thể, 05 cá nhân, 01 gia đình được nhận bằng khen gương điển hình Dân vận khéo cấp Thành phố; công nhận 149 công trình dân vận khéo; trao khen thưởng cho 07 tập thể, 34 cá nhân tham gia tốt Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt - Dân vận khéo”; tổ chức 03 đoàn thăm hỏi và tặng quà cho 26 trường hợp cán bộ làm công tác dân vận có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 26.000.000 đồng; riêng chi đảng bộ cơ sở tuyên dương 305 tập thể và 607 cá nhân gương và 27 gia đình điển hình Dân vận khéo tại cơ sở.

- **Tân Bình:** có 1.266 tập thể, 2.330 cá nhân đăng ký công trình, mô hình dân vận khéo, trong đó cấp quận có 313 tập thể và 159 cá nhân đăng ký, cấp cơ sở có 1.109 tập thể, 845 cá nhân đăng ký với 1.114 công trình đăng ký theo nội dung “5 không”; đề xuất tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố 04 tập thể, 05 cá nhân và 01 gia đình; cấp quận tuyên dương 117 tập thể, 104 cá nhân; cấp cơ sở tuyên dương 429 tập thể, 484 cá nhân.

- **Tân Phú:** thực hiện 237 công trình, mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- **Thủ Đức:** thực hiện 5.490 công trình, mô hình “5 không”, cách làm hay trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên dương 397 gương điển hình “Dân vận khéo”.

2. Khối đảng ủy cấp trên cơ sở

- **Đảng ủy Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp:** giới thiệu 02 tập thể nhận bằng khen gương điển hình dân vận khéo Thành phố; tuyên dương 33 tập thể, 102 cá nhân điển hình dân vận khéo cấp Đảng bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố; riêng chi đảng bộ cơ sở tuyên dương 38 tập thể và 187 cá nhân gương điển hình Dân vận khéo tại cơ sở.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương:** có 357 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 143 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận, đưa vào ứng dụng trong thực tế, làm lợi cho doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng; tổ chức tuyên dương cấp Khối đối với 53 tập thể và 61 cá nhân.

- **Đảng ủy Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** bình chọn cấp khối 21 tập thể và 29 cá nhân điển hình.

- **Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng:** có 07 tập thể và 16 cá nhân được khen thưởng cấp Thành phố, tuyên dương, khen thưởng cấp Khối đối với 43 tập thể và 63 cá nhân.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế:** xây dựng 36 mô hình điển hình dân vận khéo; khen thưởng cấp Thành phố có 09 tập thể, 20 cá nhân, khen cấp Khối 73 tập thể, 201 cá nhân.

- **Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:** tổ chức thực hiện 77 công trình thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức ký kết liên tịch với Công đoàn Viên chức Thành phố và Đoàn Khối để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố:** thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo”, trong đó trọng tâm về giáo dục, đào tạo, công tác xây dựng đảng và thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, đã tuyên dương điển hình dân vận khéo cấp Khối cho 23 tập thể, 42 cá nhân.

- **Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố:** tuyên dương 63 tập thể, 122 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:** tổ chức tuyên dương khen thưởng 11 tập thể, 13 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:** triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính với hơn 32 mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay đăng ký tham gia.

- **Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải:** có 07 đơn vị đăng ký tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong:** tổ chức tuyên dương 34 tập thể, 57 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Khối Ngân hàng:** tổ chức tuyên dương 30 tập thể và 33 cá nhân gương điển hình “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố:** tổ chức tuyên dương 12 tập thể và 26 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

- **Đảng ủy Cục Hải quan:** đăng ký thực hiện 24 mô hình, giải pháp thi đua dân vận khéo.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn:** tuyên dương 16 tập thể và 21 cá nhân điển hình dân vận khéo.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Thành phố:** 100% cơ sở đăng ký công trình thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức tuyên dương, khen thưởng 25 tập thể và 25 cá nhân điển hình Dân vận khéo.

- **Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:** tuyên dương 08 tập thể và 07 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.
